



คำวินิจฉัยคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ที่ ๑๑๙๖/๒๕๖๔

วันอังคารที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

เรื่อง การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลหนองตาคง อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

ตามที่มีประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี และประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหนองตาคง อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลหนองตาคง (ผ.ถ. ๑/๑) กำหนดวันเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ นั้น

ก่อนประกาศผลการเลือกตั้ง คณะกรรมการการเลือกตั้งได้รับคำร้องว่า นายบุญเลี้ยง นนทร์ตัน ผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลหนองตาคง อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี หมายเลข ๒ ผู้ถูกร้อง ได้มีการกระทำความผิดเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๖๕ (๕) กล่าวคือ ผู้ถูกร้องหลอกลวง หรือจงใจให้เข้าใจผิดในคะแนนนิยมของผู้สมัครใด เพื่อจงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนให้แก่ตนเอง

คณะกรรมการการเลือกตั้งได้พิจารณารายงานการไต่สวนตลอดจนพยานหลักฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องประกอบกันแล้ว ได้ความว่า ผู้ร้องกล่าวหาว่า ระหว่างวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ผู้ถูกร้องจัดทำและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง ด้วยการใช้ภาพของผู้ถูกร้องแต่งกายด้วยเครื่องแบบปกติขาวประดับเครื่องหมายของผู้บริหารท้องถิ่น (นายกเทศมนตรี) และข้อความว่า “นายกเลี้ยงเบอร์ ๒” ทั้งที่ผู้ถูกร้องไม่เคยดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีมาก่อน อันเป็นการหลอกลวง หรือจงใจให้เข้าใจผิดในคะแนนนิยมของผู้สมัครใด เพื่อจงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนให้แก่ตนเอง จากการไต่สวน ผู้ถูกร้องให้ถ้อยคำว่า ตนเคยดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองตาคง ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ตนได้ไปถ่ายภาพเพื่อใช้ในการสมัครรับเลือกตั้งที่ร้านห้องภาพสัมพันธ์ ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี โดยเจ้าของร้านเป็นผู้ดำเนินการถ่ายภาพและนำภาพเครื่องแบบปกติขาวซึ่งประดับอินทรรณุดังกล่าวมาติดต่อเข้ากับภาพถ่ายของตน ซึ่งตนไม่ทราบว่าเป็นอินทรรณูที่ใช้สำหรับผู้บริหารท้องถิ่น และในวันสมัครรับเลือกตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการรับสมัครมิได้ทักท้วงว่าตนไม่มีสิทธิประดับอินทรรณูดังกล่าว ส่วนข้อความว่า “นายกเลี้ยงเบอร์ ๒” มีที่มาจากข้อความว่า “นายก” หมายถึง ตนเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และข้อความว่า “เลี้ยง” หมายถึง ชื่อของตนมิได้หมายความว่าตนเคยเป็นนายกเทศมนตรีมาก่อน เจ้าของร้านห้องภาพสัมพันธ์ให้ถ้อยคำว่า ผู้ถูกร้องได้แต่งกายด้วยชุดลำลองมาถ่ายภาพเพื่อใช้ในการสมัครรับเลือกตั้ง ตนถ่ายภาพผู้ถูกร้องแล้วตัดต่อภาพใบหน้าของผู้ถูกร้องมาใส่ในโปรแกรมที่มีเครื่องแบบปกติขาวของนักรการเมืองท้องถิ่น โดยไม่ทราบว่าเป็นอินทรรณูที่ประดับบนเครื่องแบบดังกล่าวใช้สำหรับผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น เห็นว่า เจ้าของร้านห้องภาพสัมพันธ์ยืนยันว่าตนถ่ายภาพของผู้ถูกร้องด้วยการใช้โปรแกรมตัดต่อภาพใบหน้าของผู้ถูกร้องเข้ากับเครื่องแบบปกติขาวของนักรการเมืองท้องถิ่นโดยไม่ทราบว่าเป็นอินทรรณูที่ประดับบนเครื่องแบบดังกล่าวใช้สำหรับผู้บริหารท้องถิ่น โดยที่ผู้ถูกร้องไม่ทราบหรือเกี่ยวข้องกับการตัดต่อภาพของตนแต่อย่างใด ส่วนข้อความว่า “นายกเลี้ยงเบอร์ ๒” พิจารณาแล้วเห็นว่าข้อความดังกล่าวเป็นการสื่อความหมายว่า ผู้ถูกร้องเป็นผู้สมัคร

รับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลหนองตาก อำเภอโง่น้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี หมายเลข ๒ ข้อเท็จจริง
จึงยังรับฟังไม่ได้ว่า ผู้ถูกร้องหลอกลวง หรือจงใจให้เข้าใจผิดในคะแนนนิยมของผู้สมัครใด เพื่อจงใจ
ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนให้แก่ตนเอง อันเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๖๕ (๕) ตามคำร้อง

จึงมีคำสั่งให้ยกคำร้อง

ไชยกุล บุณยประคอง

(นายอิทธิพร บุญประคอง)
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง